

# เทศบาลตำบลก้อ

## อำเภอสี จังหวัดลำพูน

### ข้อมูลพื้นฐาน

#### สถานที่ตั้ง

ตำบลก้อ อำเภอสี  
จังหวัดลำพูน  
โทรศัพท์ 053-096-011  
โทรสาร 053-096-011

#### ประชากร

2,405 คน  
(ชาย 1,189 คน หญิง 1,216 คน)

#### พื้นที่

531.921 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 4 ชุมชน)

#### รายได้

23,494,011 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

#### เงินอุดหนุน

1,983,025 บาท

#### คณะผู้บริหาร

นายอุดม เชียงยศ  
นายกเทศมนตรีตำบลก้อ  
นางสาวเพ็ญนภา ปาสายอ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ  
นางสาวภัทรวดี เจตน์จรีรัตน์  
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

#### สัดส่วนสมาชิกสภา

ชาย จำนวน 6 คน  
หญิง จำนวน 6 คน



### ภาพรวมการบริหารงาน ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ของเทศบาลตำบลก้อ

เทศบาลตำบลก้อ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลำพูน ห่างจากอำเภอสี 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 531 ตารางกิโลเมตร อยู่กลางอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เทศบาลตำบลก้อกำหนดวิสัยทัศน์การบริหารงานของเทศบาล คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตทุกภาคีร่วมคิด นำเกษตรก้าวไกล สร้างชุมชนเข้มแข็ง บนฐานความพอเพียง” มีแนวคิดและเป้าหมายในการบริหารงานภายใต้แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบ โดยเน้นประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง (Citizen Center) ยึดชุมชนเป็นฐาน (Community based) โดยเทศบาลตำบลก้อมีกลไกเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครบทุกมิติ คือ

มิติการเมือง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติทางกายภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณะ โดยเริ่มจาก ชุมชนจัดการตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างหลักประกันความมั่นคงในชุมชนโดยสร้างหลักประกันในรูปของกองทุนต่างๆ ในชุมชน รวมถึงช่วยลดปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่ยากจน ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการตนเอง โดยเทศบาลและภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริม ช่วยเหลือให้ความรู้ในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในลักษณะจัดองค์การระดับชุมชน เพื่อให้กองทุนต่างๆ เกิดความเข้มแข็งมีการจัดการเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการส่งเสริมหลักประกันชีวิตให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยเทศบาลได้หนุนเสริมให้ความรู้

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเลิศในด้าน การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ของเทศบาลตำบลก้อ ได้แก่

## โครงการ สร้างบ้าน สานพลัง สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม

สถานการณ์ในด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลก้อพบว่ายังไม่มีความปลอดภัย และบ้านบางหลังสภาพแวดล้อมยังไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีความชำรุด ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานของประชาชน ทางเทศบาลตำบลก้อได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน สสำรวจข้อมูลในด้านที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งพบว่าในจำนวนผู้พิการ 171 คน มีสภาพบ้านที่ไม่เหมาะสม จำนวน 6 หลัง และผู้สูงอายุ จำนวน 447 คน มีสภาพบ้านที่ไม่เหมาะสม จำนวน 6 หลัง ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 22 คน มีสภาพบ้านไม่เหมาะสม จำนวน 6 หลัง จากข้อมูลดังกล่าว ทางเทศบาลจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการตนเอง จึงนำไปสู่การสร้างบ้าน ปรับสภาพแวดล้อม โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เดือดร้อนในพื้นที่



## วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยในชุมชน ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นมีความมั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ
2. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย ในการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่กับภาคีเครือข่าย และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตำบล

## วิธีดำเนินการโครงการ

1. การใช้กระบวนการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่ม/องค์กร ชุมชนตำบลที่มีทุนด้านการพัฒนาต่างๆ
2. สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากที่สุด ตั้งแต่กำหนดหลักเกณฑ์ การสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อน การพิจารณาถ่วงถ่วง การทำประชาคม การร่วมกันซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
3. เชื่อมความร่วมมือระหว่างชุมชน เทศบาลตำบล กอ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันทำงาน
4. สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน พิจารณาโครงการและวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เดือดร้อน เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นธรรมชาติ



เทศบาลตำบลก่อร่วมกับภาคีเครือข่ายในการช่วยลดปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการตนเอง รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำของผู้ด้อยโอกาส สร้างกระบวนการการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผู้พิการ ฯลฯ สร้างความเท่าเทียมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการสร้างโครงสร้างในพื้นที่ตำบลก่อตามแบบอารยสถาปัตยกรรม การเสริมสร้างพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมโดยการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการ สร้างทักษะทางเลือกความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลก่อได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านและปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 6 หลัง คือ นางวรรณนิการ์ อินตา หมู่ 1, นายสุรวัชร สุ่มผง หมู่ 2, นายประดิษฐ์ ยศสุน หมู่ 2, นายเอกพล มนน้อย หมู่ 4, นางดาวัน สุยะมัน หมู่ 2, นางอ้อยใจ ศรีวิชัย หมู่ 4

ทั้งนี้เทศบาลตำบลก่อได้ริเริ่มโครงการ สร้างบ้าน สานพลัง สู้สังคมแห่งความเท่าเทียม โดยเริ่มมีการสร้างบ้านให้แก่กลุ่มเปราะบางหลังแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2564 ระยะเวลาทั้งหมด 8 ปี รวมทั้งหมด 69 หลัง

## โครงการเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการในตำบลก่อ

ปัญหาเกี่ยวกับคนพิการได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์ในตำบลก่อ พบว่า มีคนพิการ จำนวน 171 คน คนพิการร้อยละ 70 มีฐานะยากจน มีความขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ มักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ถูกทารุณกรรม มีภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้คนพิการยังขาดผู้ดูแลและมีความยากลำบากในการดูแลตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐเป็นหลักเงินเบี้ยความพิการไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน ยังต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมจากภาครัฐ รวมทั้งคนพิการวัยแรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐยังไม่ทั่วถึง และกลุ่มคนพิการไม่ได้รับการศึกษา จึงเห็นได้ว่ามีปัจจัยทางสังคมแตกต่างหลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ

เทศบาลตำบลก้อ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเป็นการช่วยเปลี่ยนสถานภาพคนพิการจากเป็น “ภาระ” ไปสู่การเป็น “พลัง” ที่มีศักยภาพสามารถทำประโยชน์และสร้างสรรค์สังคมได้ มีการจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิการสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ผู้พิการต้องได้รับการดูแล และผู้พิการที่ยังไม่เคยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชนที่ดีขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ของเทศบาลตำบลก้อ โดยแกนนำญาติ/อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดูแลและช่วยเหลือกันเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

การดำเนินโครงการนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความรู้การดูแลตัวเองของผู้พิการสามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ดังนี้

1. เพื่อให้คนพิการและทพพลภาพในชุมชน ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน
2. เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและดึงศักยภาพ ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของของผู้พิการ ในการเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เพื่อสร้างโอกาส ในการมีงานทำ/การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ยังมีศักยภาพทำงานได้ ส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจ

การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) โดยยึดหลักการบริหารแบบองค์รวม ดังนี้

● **ด้านการดูแลสุขภาพ** โดยความร่วมมือจากผู้ดูแลในครอบครัว อาสาสมัครหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ ในการให้ความรู้ ทำให้คนพิการได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครบวงจร เพื่อสุขภาพะทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ

● **ด้านสังคม** เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลคนพิการโดยทำให้เกิดกระแสความสำนึกร่วมรับผิดชอบของสังคมต่อคนพิการ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้รับโอกาสทางสังคม สามารถพึ่งตนเองตามศักยภาพและไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม

◎ **ด้านส่งเสริมอาชีพ** คนพิการได้รับการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดหางานตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

◎ **ด้านสภาพแวดล้อม** มีการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการพร้อมกายอุปกรณ์ ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

จากการดำเนิน โครงการ “**เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตคน พิการในตำบลก้อ**” มีผลการดำเนินงานของโครงการดังนี้

◎ **ด้านการดูแลสุขภาพ** มีการจัดทำโครงการอบรมการดูแลคนพิการและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วทันทั่วถึง การจัดทำลงเยี่ยมบ้านผู้พิการ และทีมดูแลสุขภาพคนพิการ ในการประเมินโดยใช้แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ในการประเมินผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง จากกลุ่มระดับภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือภาวะพึ่งพานกลาง จำนวน 3 ราย

◎ **ด้านสังคม** มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลคนพิการ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการในชุมชน ชมรมผู้พิการ เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการและช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างแท้จริง การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ โดยส่งเสริมให้ผู้พิการมีสวัสดิการประกันสังคม มาตรา 40 เชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

◎ **ด้านการส่งเสริมอาชีพ** มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลตำบลก้อ จ้างงานคนพิการ จำนวน 4 คน สถานีตำรวจภูธรก้อ จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จำนวน 1 คน มีการส่งเสริมอาชีพในผู้พิการให้มีงานทำและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยได้รับสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ

◎ **ด้านสภาพแวดล้อม** มีการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 6 หลัง จัดให้มีศูนย์บริการให้ยืมกายอุปกรณ์ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ เช่น เตียงเตียงลม รถเข็นคนพิการ อุปกรณ์กายภาพบำบัด และอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

## โครงการ “สร้างสวัสดิการชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำให้ ผู้ใช้แรงงานนอกระบบตำบลก้อ”

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย มีหลายมิติด้วยกัน ความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่สุดคือความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนื่องจากคนรวยมีรายได้สูง จึงออมและสะสมทรัพย์สินได้มาก ส่วนคนจนมีรายได้ได้น้อย ออมเท่าไรก็ต้องส่งให้ครอบครัว และเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูก จึงมีทรัพย์สินน้อย ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และทรัพย์สิน น่าจะส่งผลให้คนรวยกับคนจนมีความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส รวมทั้งคุณภาพการให้บริการของรัฐด้วย ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน



ปัจจุบัน ประชากรในตำบลก้อได้รับสวัสดิการในด้านระบบสาธารณสุขทั้งตำบล มีประชาชนจำนวนร้อยละ 90.44 ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ประกันสังคม รพ.รัฐ ร้อยละ 4.76 และข้าราชการร้อยละ 4.54 โดยจะเห็นได้ว่าร้อยละ 90 ของประชากร จะมีกลุ่มคนที่เป็นแรงงานนอกระบบโดยไม่ได้รับการคุ้มครองในการทำงานและไม่มีสวัสดิการในการเยียวยาในกรณีเจ็บป่วย แรงงานเกษตรกรรมเป็นแรงงานที่มีสัดส่วนสูงสุดของชุมชนตำบลก้อ ถัดมาคือ แรงงานผู้ใช้แรงงานทั่วไป และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว เป็นผู้ที่ทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน พบว่าคุณภาพชีวิตยังไม่มั่นคง ยังเป็นกลุ่มอาชีพที่ขาดหลักประกันทางรายได้ หลักประกันทางสังคม ที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับทุกกลุ่มในสังคม

เทศบาลตำบลก้อ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลก้อ เพื่อให้ประชาชนในตำบลก้อมีระบบสวัสดิการสังคมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีการจัดตั้งร่วมกันสร้างหลักประกันความมั่นคงของตนเองในรูปแบบการรวบรวมทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก ภายใต้การบริหารจัดการกันเองโดยชุมชน มีการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชุมชน โดยร่วมกับเครือข่ายประกันสังคม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแรงงานตำบลก้อ และผู้นำชุมชนในการหนุนเสริม ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ในการเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล

1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า มาตรา 40 เพื่อให้ประชาชน ออมเงินส่วนหนึ่ง และเป็นหลักประกันในชีวิต ในยามฉุกเฉิน ป่วยไข้ ทูพพลภาพ เก็บไว้ใช้ยามแก่หรือรักษาพยาบาล เป็นการสร้างหลักประกันให้กับการดำเนินชีวิตของประชาชนตำบลก้อได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน รวมถึงการประสานความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมหนุนเสริมในการพัฒนาอาชีพอย่างหลากหลายในชุมชนโดยคนในชุมชนสามารถร่วมลงทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เทศบาลตำบลก้อ ร่วมกับแรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน เครือข่ายประกันสังคมตำบลก้อ ศูนย์ประสานอาสาสมัครแรงงาน ตำบลก้อ ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรในตำบลก้อ เพื่อหาแนวทางในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนตำบลก้อ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและแรงงานนอกระบบ ให้มีชีวิตที่มั่นคง มีหลักประกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังคงความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยชุมชนจัดการตนเอง

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในชุมชน จากแหล่งเงินทุนต่างๆ ในชุมชน
2. เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการประกันสังคมมาตรา 40 อย่างทั่วถึง
4. เพื่อสร้างโอกาส ในการมีงานทำ/การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน ส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจ

### วิธีการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินการ

1. การดำเนินงานโครงการเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเทศบาลตำบลก้อ ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีการจัดทำแผนชุมชน โดยนำปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อส่งเสริมในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยทำตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม และตามภูมิปัญญาของคนในชุมชน
2. จากข้อมูลสวัสดิการในด้านระบบสาธารณสุขทั้งตำบล มีประชาชนจำนวนร้อยละ 90.44 ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท จะมีกลุ่มคนที่เป็นแรงงานนอกระบบโดยไม่ได้รับการคุ้มครองในการทำงานและไม่มีสวัสดิการในการเยียวยาในกรณีเจ็บป่วย
3. ชุมชนจัดการตนเองโดยเริ่มจากการส่งเสริมให้ประชาชนสร้างหลักประกันความมั่นคงในชุมชนโดยสร้างหลักประกันในรูปของกองทุนต่างๆ ในชุมชน



4. เทศบาลและภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริม ช่วยเหลือให้ความรู้ในด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในลักษณะจัดองค์การระดับชุมชน เพื่อให้กองทุนต่างๆ เกิดความเข้มแข็งมีการจัดการเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้

5. อาสาสมัครแรงงานร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ ลงพื้นที่เพื่อรับทราบความต้องการ ของประชาชนโดยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมหลักประกันชีวิตให้กับกลุ่มแรงงาน นอกระบบ โดยเทศบาลได้หนุนเสริมให้ความรู้ในสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า

6. รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างแบรนด์สินค้าในชุมชน โดยมีช่องทาง ในการจัดจำหน่ายหลายๆ ช่องทาง เช่น ขายในร้านหรือฤๅญะลำพูน ในห้างแจ่มฟ้าลำพูน ขายสินค้าออนไลน์ในเพจ “ภูก่อ” ซึ่งทำให้เกิดการสร้างรายได้ของคนในชุมชนและส่งผลให้ คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

จากการดำเนิน **โครงการสร้างสวัสดิการชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้ใช้แรงงาน นอกระบบ ตำบลก้อ** มีผลการดำเนินงานของโครงการดังนี้

1. ด้านส่งเสริมการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชุมชน ชุมชนมีการจัดตั้งกองทุน ต่างๆ โดยรวบรวมแหล่งเงินทุนในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้ การบริหารจัดการโดยชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนฌาปนกิจศพ

2. ด้านการส่งเสริมการสร้างหลักประกันชีวิต โดยศูนย์เครือข่ายประกันสังคม ตำบลก้อ ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า โดยดำเนินการใน หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครบทุกคนจำนวน 154 ราย ซึ่งเป็นบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของโครงการ

3. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนสร้างรายได้ในชุมชน เป็นการสร้างเสริมอาชีพให้ กลุ่มอาชีพและประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพตามความถนัด ของแต่ละกลุ่ม และตามภูมิปัญญาของคนในชุมชนด้วย ไม่ว่าจะเป็น จักสาน การถนอม อาหาร การทอผ้า การเลี้ยงสัตว์ โดยสามารถรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างแบรนด์ สินค้าในชุมชน โดยมีช่องทางในการจัดจำหน่ายหลายๆ ช่องทาง เช่น ขายในร้านหรือฤๅญะ ลำพูน ในห้างแจ่มฟ้าลำพูน ขายสินค้าออนไลน์ในเพจ “ภูก่อ” ซึ่งทำให้เกิดการสร้างรายได้ ของคนในชุมชนและส่งผลให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน